

# สรุปผลการประชุม คกก.กสศ.

การประชุมครั้งที่ 62-02 วันที่ 07/03/62 สถานที่ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กสศ.

กรรมการมาประชุม 15 ท่าน

Agenda	ชื่อเรื่อง/เนื้อหาโดยย่อ	มติที่ประชุม
1	1. ความคืบหน้าของการเสนองบประมาณ 2. ความคืบหน้า โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกล 3. ผลการดำเนินงานของ กสศ. ในเดือนที่ผ่านมา (วิดิทัศน์) 4. ขอเพิ่มระเบียบวาระอื่นๆ - การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งเหตุลาประชุม	รับทราบ และเห็นชอบให้เพิ่มระเบียบวาระตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562	รับรอง โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
3.1	โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	อนุมัติโครงการตามที่เสนอ ตามข้อ 10 (2) ของระเบียบ กสศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญในการจัดสรรเงินกองทุน พ.ศ. 2561
3.2	ร่างระเบียบ กสศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกองทุน พ.ศ. ....	(1) เห็นชอบร่างระเบียบซึ่งได้แก้ไขตามความเห็นของที่ประชุมดังกล่าวแล้ว โดยอาจปรึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย เพื่อปรับปรุงถ้อยคำ ให้เหมาะสมอีกได้ ก่อนเสนอประธาน ลงนามต่อไป (2) ให้สำนักงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเสนอ ให้คณะอนุกรรมการด้านนโยบายข้อมูลข่าวสารสาธารณะกลั่นกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป (3) ให้สำนักงานรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.3	ร่างระเบียบ กสศ. ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงาน กสศ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)	เห็นชอบร่างระเบียบ กสศ. ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงาน กสศ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่เสนอ
3.4	ความร่วมมือทางวิชาการกับธนาคารโลก เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ของสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร (Equitable Education for Isolated School)	รับทราบและอนุมัติในหลักการให้ผู้จัดการฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือสัญญา กับธนาคารโลกได้

# สรุปผลการประชุม คกก.กสศ.

Agenda	ชื่อเรื่อง/เนื้อหาโดยย่อ	มติที่ประชุม
4	ความก้าวหน้าของร่าง โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality Improvement Project)	(1) รับทราบ และ (2) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อนำไปปรับปรุงร่างโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเสนอขออนุมัติ ในขั้นตอนต่อไป
5.1	การทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน	(1) เห็นชอบให้ใช้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง และให้ผู้จัดการทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง ตามที่เสนอ (2) เห็นชอบในหลักการให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ต่อกรรมการเป็นรายไตรมาสหรือตาม โอกาสที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในเห็นเหมาะสม และ (3) ให้สำนักงานรายงานการทำงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการควบคุมภายในของ กสศ. ต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
5.2	วันประชุมครั้งต่อไป	เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ